

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๔๕๑



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1935
รับที่(อีเมล)
วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 9.05 น.

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 22 ก.พ. 2565

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๐๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็น เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. การดำเนินการเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ - จุ๊บกิ๊ ก จังหวัดอุดรเมียนเจย โดยบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ หากกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย - กัมพูชา บริเวณช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะต้องมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา (บางส่วน) นั้น อาจมีผลต่อการปรับลดขนาดพื้นที่แหล่งมรดกโลก และคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล จะต้องมีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งมรดกโลกของไทย เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก และกลไกการบริหารงานภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย

(๒) จัดทำแผนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแหล่งมรดกโลก รวมทั้งดำเนินการจัดทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาขององค์กรที่ปรึกษาศูนย์มรดกโลก และคณะกรรมการมรดกโลก ประกอบด้วย ๑) ขนาดของพื้นที่ก่อน - หลังการปรับขอบเขต ๒) รายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน ๓) เหตุผลในการขอปรับเปลี่ยน ๔) ผลต่อการดูแลรักษาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล ๕) การคุ้มครองป้องกันทางกฎหมาย ๖) การดูแลรักษาพื้นที่ ๗) แผนที่ และ ๘) ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าการปรับเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของพื้นที่

(๓) หากการดำเนินการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย - กัมพูชา เข้าข่ายโครงการกิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดว่า

“ลำดับที่ ...

“ลำดับที่ ๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด

๒๗.๑ อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๒ ผังทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้ หรือที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป”

ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงดังกล่าวด้วย

๒. การบริหารจัดการจุดผ่านแดน ประเด็นการร่วมมือเพื่อเร่งรัดยกระดับ/เปิดจุดผ่านแดนที่เหลืออยู่อีกสามแห่ง (ข้อ ๑๒) ควรมีการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรารุช ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com